



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 หน้า 34

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ว่าด้วยสิทธิของเด็ก คอลัมน์ โลกสองวัย บางกอกเก๋ียน

ระหว่างที่มีการรณรงค์รัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการการร่างฯ ที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ  
แต่งตั้งขึ้นจำนวน 35 คน

น้องหนูก็ควรจะติดตามและเรียนรู้เรื่องของรัฐธรรมนูญพร้อมกันไปกับเรื่องของ "สิทธิเด็ก" ที่ประเทศไทย  
เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อปี 2535 ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงประโยชน์  
สูงสุดของเด็ก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ภาษาอังกฤษคือ Convention on the Rights of the Child นับเป็นกฎหมายที่มี  
พลังมากที่สุดสำหรับเด็กเท่าที่มีมาในประวัติศาสตร์ ที่ลงมติรับรองโดยสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 20  
พฤศจิกายน 2532 (ใช้เวลาร่างนานถึง 12 ปี ตั้งแต่ปี 2521) และถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก

เพราะเป็นวาระ "ครบรอบ 30 ปี ของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก" และ "ครบรอบ 10 ปี ของปีเด็กสากล"

อนุสัญญานี้ประกาศใช้เมื่อเดือนกันยายน 2533 และกลายเป็นสนธิสัญญาทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ใช้  
อย่างกว้างขวาง มีประเทศร่วมลงนาม 192 ประเทศ รวมประเทศไทย ยกเว้นสหรัฐอเมริกา และไซมาเลีย  
จัดทำเป็นภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน

\*ความหมายของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคือ การ "คุ้มครองสิทธิของเด็ก"\*

โดยระลึกเสมอว่า "เด็กมีสิทธิได้รับการดูแล ค้ำครอง พัฒนา และเอาใจใส่เป็นพิเศษ" ซึ่งหมายความว่า รัฐต้องให้การคุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องจัดหาบริการพื้นฐานทางด้านสุขภาพ การศึกษาให้เด็กทั้งที่อยู่ในเมืองและชนบทห่างไกล คุ้มครองเด็กจากการใช้แรงงาน การถูกเอาเปรียบและความรุนแรงต่างๆ

บทบัญญัติของอนุสัญญานี้มี 54 ข้อ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 กำหนดถึงสิทธิเด็กโดยตรงและเรื่องทั่วไป

สิทธิของเด็กโดยตรง ได้แก่ สิทธิในความเป็นตัวตนของเด็ก สิทธิที่จะมีชีวิต ได้รับการจดทะเบียนเกิด มีชื่อ มีสัญชาติ สิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูพัฒนาโดยพ่อแม่ และอยู่ร่วมกับครอบครัว ได้รับการคุ้มครองและมีเสรีภาพตามกฎหมายกำหนด ฯลฯ

ส่วนที่ 2 การเผยแพร่อนุสัญญาและกำหนดองค์กรตรวจสอบ

ส่วนที่ 3 การแก้ไขอนุสัญญา การตั้งข้อสงวน บอกละเมิดอนุสัญญา และการเก็บรักษาสัญญา

สำหรับประเทศไทย พันธกรณีและสัญญาความผูกพันจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอาจจะยังไม่บรรลุเป้าหมายหลายประการ แม้จะได้ร่วมลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2535 และมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายนปีเดียวกันนั้น

เท่าที่ผ่านมา กระทั่งถึงปีนี้ 15 ปีแล้ว เด็กไทยและเด็กที่เกิดในประเทศไทยยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรจากอนุสัญญานี้

ดังจะเห็นได้จากเด็กไร้สัญชาติที่มีอยู่จำนวนไม่น้อย ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขาที่เกิดบนดินแดนไทย จากพ่อแม่ซึ่งอพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน

ขณะที่ในเรื่องของสถานะผู้ลี้ภัยก็ยังมีปัญหา ไม่สามารถติดตามหาบิดามารดาของเด็กลี้ภัยกรณีพลัดหลงได้

พันธกรณีที่สำคัญอย่างยิ่งยวด คือเรื่องการศึกษา รัฐภาคีมีหน้าที่ให้การศึกษามุ่งไปสู่การมีความรู้ มีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น เคารพสิ่งแวดล้อม และเตรียมพร้อมเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

ในประการหลังนี้ เฉพาะเหตุที่เกิดขึ้นในมหานครกรุงเทพ ในเรื่องของการเข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ก็ยังต้องมีการฝากเข้าเรียน

\*โดยไม่คำนึงถึงกติกามารยาทอย่างใดทั้งสิ้น\*

ยิ่งเมื่อจะเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องออกมาเอ่ยปากรับรองเอง ว่า "ห้ามรับฝาก" และ "ห้ามรับเงิน"

ด้วยเหตุที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องการให้น้องหนูรุ่นเยาว์มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงว่ามีระบบการ เรียนการสอนที่ดี ถึงขนาดว่าต้องย้ายตัวเองและน้องหนูไปอยู่ในบ้านที่ใกล้โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อ ห้างบนคอนโดฯ หรือซื้อบ้าน แล้วแต่ฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละคน

ส่วนการ "ฝากเด็ก" เห็นจะต้องยอมรับกันว่าน่าจะให้บรรลุผลไม่ได้ง่ายนัก เพราะดูจะเป็นธรรมเนียมไปแล้ว ว่า "ไม่ฝากก็เข้าเรียนไม่ได้" ยิ่งไม่ได้อยู่ในเขต และสอบคัดเลือกไม่ได้

ระหว่างการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขอให้น้องหนูที่อายุอยู่ในเกณฑ์หรือใกล้จะอยู่ในเกณฑ์มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

แม้ขณะนี้จะอยู่ระหว่างการสอบสวนพัคสอบก็ตาม โปรดอย่านิ่งเฉย

สลับดับฟังความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นออกไปบ้าง

\*เพื่อสิทธิและประโยชน์ของเราและน้องหนูของเราในอนาคตต่อไป\*